

## ผวาหมอบบุกกรุง คุมเข้มคลังน้ำมัน เปิดวอร์รวมดูแล

เหตุหมอบเลื้อยแดงบุกกรุง หลาย  
หน่วยงานวางมาตรการ **◆ อ่านต่อหน้า 15**

### คลังน้ำมัน **◆** ต่อจากหน้า 1

ป้องกันผลกระทบ กรมธุรกิจพลังงานตั้ง  
วอร์รวมดูแลกลุ่มธุรกิจน้ำมัน “โสภณ” ตั้ง  
พนักงานขับรถบรรทุกห้ามโดนยึดรถ  
กรมการขนส่งทางบก-บขส. 50 คัน หากเกิด  
เหตุถูกเงิน “เนคเทค” เปิดคอลเซ็นเตอร์  
คอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลจราจรช่วงการชุมนุม  
รปท. ยันสภาพคล่องไร้ปัญหา ร่อนหนังสือ  
เวียนถึงแบงก์ไฟเขียวหยุดบริการชั่วคราว  
หากเหตุชุมนุมรุนแรง 7 องค์กรภาคท่องเที่ยว  
ผ่นักกำลังเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก  
ท่องเที่ยว พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง กอศ.  
เลื่อนวันสอบ ปวช.-ปวส. พื้นที่กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ขณะที่สื่อออกตีข่าวหมอบ  
เลื้อยแดงชุมนุมใกล้รัฐบาล

### ◆ ตั้งวอร์รวมดูแลธุรกิจน้ำมัน

ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชา  
ธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นัด  
ชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงทั่วประเทศในวันที่ 14  
มี.ค.นี้ ทำให้หลายหน่วยงานต้องออกมาตร  
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เริ่ม  
จากที่ท่าเรือบริเวณปากน้ำ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นาย  
พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิด  
เผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัดตั้งวอร์ขึ้นที่  
กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อประสานงานกับเจ้า  
หน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะหากมีเหตุที่ไม่คาดคิดจะได้แก้ไข  
สถานการณ์ได้ทัน ขณะเดียวกัน ได้ขอความ  
ร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุง  
เทพฯ และปริมณฑล ที่เป็นย่านจุดเสี่ยงต่อ  
เหตุการณ์ชุมนุม ไม่ให้ขายน้ำมันให้กับลูกค้า  
ในลักษณะการนำภาชนะมาเติม เพื่อป้องกันผู้  
ไม่หวังดีนำไปใช้ก่อเหตุร้ายระหว่างการชุมนุม

นายพรชัย กล่าวต่อว่าส่วนมาตรการ  
รักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนคลังน้ำมันเชื้อ  
เพลิง โรงกลั่น โรงไฟฟ้า และโรงแยกก๊าซ  
ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและ  
ทหาร ให้นำกำลังเข้ามาดูแลมากขึ้น ขณะที่

การขนส่งเชื้อเพลิงไปยังสถานีให้บริการต่าง ๆ  
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้าย จะต้องแจ้งปริมาณ  
เชื้อเพลิง และจุดหมายปลายทาง ทั้งช่วง  
ก่อนออกเดินทาง และหลังถึงจุดหมายปลายทาง  
และควรหลีกเลี่ยงเส้นทางของการขนส่ง  
หรือขนย้ายเชื้อเพลิงที่ต้องผ่านสถานที่ชุมนุม  
ป้องกันผู้ไม่หวังดีนำรถเชื้อเพลิงไปใช้ก่อเหตุ  
เหมือนการชุมนุมเมื่อเดือน เม.ย. 2552  
ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

### ◆ เฝ้าระวัง“รถเมล์”ถูกยึด

ที่กรมการขนส่งทางบก นายโสภณ  
ชารัมย์ รว.คมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม  
ศูนย์เฝ้าระวังการชุมนุมที่กรมการขนส่งทาง  
บก โดยมีการนำรถโดยสารทั้งขององค์กรขน  
ส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท  
ขนส่ง จำกัด (บขส.) รวมประมาณ 50  
คันมาจอดในพื้นที่ เพื่อสำรองกรณีมีเหตุถูก  
เงิน นายโสภณกล่าวว่า ในการเฝ้าระวังครั้งนี้  
กระทรวงคมนาคมมีประสบการณ์มาจากการ  
ชุมนุมหลายครั้ง จึงมีการจัดระบบอย่างเข้ม  
งวด เชื่อว่าจะบริหารรถโดยสารเพื่อรองรับการ  
ใช้บริการของประชาชนได้ ไม่มีมีผลกระทบ  
มากนัก โดยกำหนดเป้าหมายประชาชนทั่วไป  
จะต้องเดินทางได้คล่องตัว ส่วนผู้ชุมนุมต้องมี  
จุดยืนชัดเจนว่า ต้องไม่ยึดรถสาธารณะไปใช้  
ขนคนมาชุมนุม ซึ่งได้สั่งการให้พนักงานขับ  
รถเฝ้าระวังเหตุแล้ว

“ส่วนการทำงานของศูนย์เฝ้าระวังการ  
ชุมนุมที่กรมการขนส่งทางบก จะมีการตรวจ  
สอบความเคลื่อนไหว และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  
ผ่านกล้องที่วีจอร์ปิจจากจุดต่าง ๆ เพื่อ  
ให้ทราบความเคลื่อนไหวและปัญหาการจราจร  
และการดำเนินการของสถานีขนส่งต่าง ๆ  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการใช้บริการของ  
ประชาชน และจะมีการประชุมวิดีโอคอน  
เฟอเรนซ์กับนายสถานี และขนส่งจังหวัดทั่ว  
ประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ทั่วประเทศ  
อย่างใกล้ชิด” รว.คมนาคม ย้ำ

### ◆ “เนคเทค”เปิดสายด่วน

ด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดให้  
ประชาชนทั่วไปโทรศัพท์สอบถามข้อมูล  
สภาพการจราจร และข่าวความเคลื่อนไหว  
การชุมนุมของคนเสื้อแดงได้ที่ระบบตอบรับ  
โทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2565-7007 เพื่อ  
การรายงานสภาพจราจร โดยเป็นการรายงาน  
สถานการณ์การชุมนุม มี 2 ส่วนคือ 1.ราย  
งานข่าวความเคลื่อนไหวของการชุมนุม 2.ราย  
งานการปิดการจราจรและแนะนำเส้นทางเลี่ยง  
โดยข้อมูลนี้จะทันต่อเหตุการณ์เพราะได้รับ

ความร่วมมือจาก บก.จร. ทั้งนี้จะเป็นระบบ  
คอลเซ็นเตอร์อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้พนักงาน

### ◆ รปท.ยัน“สภาพคล่อง”ดี

ด้านนางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่า  
การสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(รปท.) กล่าวว่าสภาพคล่องของระบบ  
ธนาคารพาณิชย์เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วไม่น่าจะ  
มีปัญหา เพราะสภาพคล่องในระบบยังมีเหลือ  
อยู่มาก และในส่วนของธนาคารมีสำรองไว้รับ  
การถอนเงินของประชาชนไว้เช่นกัน ซึ่งรปท.  
พยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร และประสาน  
งานกับธนาคารพาณิชย์ตลอดเวลา

รายงานข่าวจาก รปท. แจ้งว่า นาย  
เกริก วณิชกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพ  
สถาบันการเงิน รปท.ทำหนังสือถึงผู้จัด  
การสถาบันการเงินทุกแห่งให้พิจารณาหยุดทำ  
การของสาขา หรือสำนักงานใหญ่ในบางพื้นที่  
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการชุมนุมของ  
กลุ่มประชาชนเป็นจำนวนมากในกรุงเทพฯ  
วันที่ 12-23 มี.ค.นี้ อาจก่อให้เกิดการจราจร  
ติดขัด และทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก  
เกรงว่าเหตุการณ์จะนำไปสู่ความไม่ปกติได้  
ทั้งนี้ในหนังสือได้แจ้งว่าหากรัฐบาลสั่งให้ส่วน  
ราชการปิดทำการ ณ วัน เวลาใด และใน  
พื้นที่ใด ขอให้สถาบันการเงินพิจารณาหยุดทำ  
การสาขาในพื้นที่นั้น ๆ เป็นการชั่วคราว

ในส่วนของสำนักงานใหญ่ จะปิดทำ  
การเฉพาะธุรกิจที่ติดต่อกับประชาชนได้ แต่  
ในส่วนของการธุรกรรมตลาดการเงิน และระบบ  
การชำระเงินให้ดำเนินการดังนี้ หากมีเหตุอัน  
สมควร สถาบันการเงินอาจให้สาขาที่ตั้งอยู่  
นอกพื้นที่หยุดทำการชั่วคราว และแจ้งให้  
รปท.ทราบข้อมูลทันทีตามเกณฑ์ที่ รปท.  
กำหนด สำหรับ รปท. กรณีเกิดภาวะไม่ปกติ  
จะเปิดดำเนินธุรกรรมเฉพาะตลาดการเงิน  
และระบบการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงเช็คเคลียร์ริง  
หรือการเรียกเก็บเงินตามเช็ค และบาทเน็ต  
หรือการโอนเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
ระหว่างธนาคารไปเข้าบัญชีผู้รับที่มีอยู่กับ  
ธนาคารพาณิชย์อื่น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ  
ระบบการเงินของประเทศ ส่วนประชาชน  
ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์  
ขอให้สอบถามข้อมูลกับธนาคารที่จะติดต่อก่อน

### ◆ ตั้งศูนย์ช่วยนักท่องเที่ยว

ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) นายชุมพล ศิลปอาชา รว.การท่องเที่ยว  
และกีฬา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก  
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศอช.) ซึ่งตั้งอยู่  
ที่ ททท.สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 มีผู้บริหาร  
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก

การ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว และ รายงานภาพรวมการท่องเที่ยวยุคใหม่ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ททท., กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า), สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมประกันวินาศภัย

นายชุมพล กล่าวว่า สอท.จะเปิดตั้งแต่วันที่ 12-23 มี.ค.นี้ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยแบ่งกะทำงานเป็น 3 กะ คือ ช่วง 08.00-16.00 น., 16.00-24.00 น. และ 24.00-08.00 น. แต่ละกะจะมีตัวแทนทุกหน่วยงานเข้าร่วม นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผ่าน สอท. ได้ที่โทร. 1672 จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ให้ติดต่อได้ด้วย ทั้งนี้จะส่งตำรวจท่องเที่ยวไปประจำการตามจุดสำคัญในกรุงเทพฯ 3 จุด ได้แก่ ป้อมวิเศษไชยศรี หน้าพระบรมมหาราชวัง ประจำการเวลา 09.00-18.00 น., สน.ชนะสงคราม ดูแลถนนข้าวสารซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก ประจำการเวลา 18.00-24.00 น. และสวนลุมพินี บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ประจำการเวลา 18.00-24.00 น.

ด้านนายสรรเสริญ เจริญศรี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย โอเชียเนีย และแปซิฟิก ททท. กล่าวว่า ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักใน สอท. จะประมวลข่าวในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับศูนย์อื่น ๆ ของภาครัฐ เช่น ศูนย์ติดตามสถานการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือกรณีที่ต้องทำหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ไปยังต่างประเทศ จะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ ส่วน สอท. จะดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยแล้ว และประสานงานกับศูนย์เส้นทางคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องเส้นทางคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ

## ◆ ชี้อปท.ส่งทบทวนมาไทย

รายงานข่าวจาก สอท. กล่าวว่า สอท. เก็บรวบรวมความเคลื่อนไหวของต่างชาติเกี่ยวกับการประกาศแนะนำการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมาพบว่า มีประเทศที่ออกประกาศแนะนำการมาเที่ยว (ทราเวล แอดไวเซอร์) รวม 35 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน ก.พ. ที่มี 32 ประเทศ โดยหากดูระดับความรุนแรงของ

ประกาศ 5 ระดับ พบว่าในจำนวนนี้ประกาศแนะนำ ระดับ 2 ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร (เอ็กซ์ทราเอร์ซึส คอชัน) 15 ประเทศ, ระดับ 3 ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เกิดเหตุชุมนุม (ไฮสตี คิกรี ออฟ คอชัน) 15 ประเทศ และระดับ 4 ให้ทบทวนการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม (ริคอนซิเดอร์ ชัว นีด ทู ทราเวล) 5 ประเทศ ได้แก่ ใต้หวัน, รัสเซีย, โรมานี, ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง โดยฮ่องกง เพิ่งออกประกาศแนะนำเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มี.ค. อย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศใดที่ออกประกาศถึงสูงสุด ระดับ 5 คือ ห้ามมาท่องเที่ยว

พล.ต.ต.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ผบ.ก.ทท. กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวเปิดสายด่วน 1155 เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อเข้ามา โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 10 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้เตรียมกำลังพล 500-600 นาย ไว้ดูแลนักท่องเที่ยวภายในเขตกรุงเทพฯ มีวิทยุสื่อสารและรถสายตรวจตระเวนดูแลทั่วกรุงเทพฯ ไม่ต่ำกว่า 50 คันต่อวัน พร้อมกันนี้ตำรวจท่องเที่ยวได้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย (เซฟตี้โซน) เอาไว้สำหรับดูแลนักท่องเที่ยว หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นก็พร้อมขนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังเซฟตี้โซน ตลอด 24 ชั่วโมง

## ◆ ทท.ชะงักลูกค้าชะลอ

นายชุมพล ชฎาวัฒน์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการจองแพ็คเกจทัวร์เดินทางมาไทยบ้างแล้ว เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์ในไทย จึงคาดว่าเดือน เม.ย.นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจะลดลง ด้านนายศกรินทร์ ช่อใส ผู้จัดการสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า ลูกค้าเริ่มชะลอการจองห้องพัก หรือยกเลิกการเดินทางเข้ามาบ้าง หลังทราบข่าวการชุมนุมของคนเสื้อแดง โดยเฉพาะยอดจองห้องพักล่วงหน้าเดือน เม.ย. ลดลงร้อยละ 10-20 โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นต้น

## ◆ เลื่อนวันสอบปวช.-ปวส.

ด้านนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอส.) เปิดเผยว่า คนทำหนังสือด่วนที่สุดที่ ศร 0804/2200 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2553 ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในกรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, จะแจ้ง

เทร และนครปฐม เรื่องการเลื่อนวันรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2553 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ออกไปโดยไม่มีกำหนดส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยังคงให้มีการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาตามกำหนดเดิม คือ รับสมัครถึงวันที่ 17 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 21 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 24 มี.ค. และมอบตัววันที่ 4 เม.ย.

## ◆ คนกรุงตุนข้าวสาร-มาฆ่า

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า บรรยากาศการซื้อขายคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านี้วันที่ 11 มี.ค. ประชาชนต่างมาจับจ่ายสินค้าตามซูเปอร์มาร์เกต จนแน่นขนัด เพื่อซื้อสินค้าไปเก็บสำรองไว้ เพราะเกรงว่าหากเกิดความรุนแรงในการชุมนุม ห้างจะปิดให้บริการ หรือสินค้าขาดแคลนจนหาซื้อไม่ได้ โดยสินค้าที่ขายดีเป็นสินค้าขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาล อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

## ◆ ลื่อนออกตีข้าวมีอบแดง

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศทั้งเอพี, เอเอฟพี และรอยเตอร์ รายงานข่าวพร้อมภาพข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลก ว่า การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงผู้สนับสนุนอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งในกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ โดยมีผู้มาชุมนุมประมาณ 6,500 คน ออกมารณรงค์เรียกร้องให้ออกมาชุมนุมใหญ่ เพื่อจุดประสงค์โค่นล้มรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกำลังทหาร และตำรวจ 50,000 นาย แม้กลุ่มคนเสื้อแดงยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม มีทั้งการสั่งปิดสถานศึกษา และสถานทูตต่างประเทศกว่า 30 แห่ง ต้องประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยง และไม่ควรถูกเข้าใกล้การชุมนุม นอกจากนี้ ความวุ่นวายทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักวิเคราะห์หลายคนแสดงความเห็นว่า จำนวนคนที่มาชุมนุม ซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านคนนั้น จะเป็นตัวแปรที่ชี้ได้ว่าจะมีโอกาสโค่นล้มรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเดือน ธ.ค. ปีหน้า.